

## **Tiêu Đề: Hiệu Trưởng Trường Roseway Heights được vinh danh vì cam kết công bằng**

Hiệu trưởng Phú Đào có rất nhiều vai trò đối với các học sinh và nhân viên Trường Roseway Heights: người thầy, người gương mẫu, người đấu tranh, người bạn. Hãy hỏi bất kỳ ai đã học và làm việc với ông, họ sẽ nói rằng ông ta đã dành toàn bộ sự nghiệp của mình để vận động cho các học sinh, gia đình và các nhà giáo dục. Và bây giờ ông ấy được vinh danh vì sự tận tâm đó.

Courageous Conversation, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Washington, D.C. làm việc với các cá nhân và tổ chức để giải quyết sự chênh lệch chủng tộc thông qua việc đối thoại bền vững và hiệu quả, đã vinh danh Hiệu Trưởng Phú năm nay là người nhận Giải Thưởng Lãnh Đạo Hiệu Trưởng về Công Bằng Chủng Tộc của Tiến Sĩ Charles Hopson.

Vinh dự này, được đặt theo tên của cựu hiệu trưởng và lãnh đạo Sở Học Chánh Portland, ghi nhận sự xuất sắc trong việc môi giới sự hợp tác và cuộc trò chuyện có ý nghĩa giữa các thành viên cộng đồng và trường học của họ. Hiệu Trưởng Phú sẽ chính thức được trao giải thưởng tại Hội Nghị Thượng Đỉnh của tổ chức Courageous Conversation ở Austin, Texas vào đầu Tháng 11.

Theo Tiến Sĩ Kehaulani Haupu, giám đốc quan hệ đối tác sở học chánh PreK-12 của tổ chức Courageous Conversation, Hiệu Trưởng Phú là một lựa chọn đương nhiên cho Giải Thưởng Charles Hopson, giải thưởng dành cho các hiệu trưởng trên khắp Hoa Kỳ và Canada.

Bà nói: “Công việc của Ông Phú thể hiện sự lãnh đạo của một hiệu trưởng có tác động tích cực vượt ra ngoài bức tường của trường học và đến với cộng đồng rộng lớn hơn. Thật sự không có ai xứng đáng hơn.”

Hiệu Trưởng Phú bắt đầu hành trình của mình với Sở Học Chánh Portland khi còn là học sinh vào năm 1989. Hai mươi hai năm sau, ông trở thành Điều Phối Viên Tiếp Cận Cộng Đồng của sở học chánh. Sau đó, vào năm 2018, khi con trai ông học Mẫu Giáo tại Trường Tiểu Học Rose City Park, ông đã phục vụ trong Nhóm Cố Vấn Song Ngữ Tiếng Việt, một ủy ban có nhiệm vụ chủ yếu là triển khai chương trình song ngữ hội nhập tiếng Việt của trường.

Trong thời gian làm việc trong ủy ban, ông đã ủng hộ chương trình song ngữ hội nhập, đồng thời đóng vai trò là cầu nối vô giá giữa cộng đồng nói tiếng Anh và tiếng Việt.

Tiến Sĩ Haupu cho biết: “Ông Phú đã có thể hòa giải sự căng thẳng giữa các cộng đồng đó một cách chu đáo và có chủ ý và lèo lái trường học theo hướng tích cực.”

Hiệu Trưởng Phú sau đó giữ chức phó hiệu trưởng tại Trường Trung Học Cơ Sở Shahala ở Sở Học Chánh Evergreen, nơi ông ưu tiên phát triển đào tạo chuyên môn cho nhân viên dựa trên công bằng chủng tộc và thách thức các nhà giáo dục tập trung vào tiếng nói của học sinh, đặc biệt là tiếng nói của học sinh Da Đen, Da Nâu và Bản Địa. Ông cũng tạo điều kiện cho các

không gian thân thiện của học sinh dành cho nam thanh niên da màu và dẫn đầu nhóm Thân Hữu Á Châu cho phụ huynh và nhân viên hàng tháng trên toàn sở học chánh.

Kinh nghiệm của ông bao gồm thời gian làm Giám Sát/Cố Vấn Huấn Luyện Viên Học Sinh Thành Công của quỹ Tài Trợ 98 của PPS. Chương trình này, được triển khai lần đầu tiên vào năm 2016, kết nối những học sinh chưa được phục vụ đầy đủ với các dịch vụ toàn diện đặc trưng chủng tộc và ngôn ngữ để giúp các em định hướng thành công ở trường trung học.

Hiệu Trưởng Phú được giao nhiệm vụ hướng dẫn 13 nhân viên xã hội tận tâm của sở học chánh khi họ hỗ trợ các học sinh trên hành trình giáo dục. Kết quả là một thành công rõ ràng. Khoảng cách chênh lệch về chủng tộc trong tỷ lệ tốt nghiệp được thu hẹp khi ngày càng nhiều học sinh da màu nhận được sự hỗ trợ cần thiết để đạt được thành tích.

Chris Frazier, giám đốc cao cấp các trường học của PPS cho biết: “Ông Phú luôn là người đấu tranh cho sự công bằng. Mọi thứ ông ấy làm đều nhằm mục đích hỗ trợ các học sinh và tạo các cơ hội cũng như môi trường hòa nhập cho mọi người.”

Với tư cách là hiệu trưởng của Trường Roseway Heights, Ông Phú đang tiếp tục công việc thiết yếu mà ông đã bắt đầu từ nhiều năm trước với tư cách là một phụ huynh tham gia hoạt động cộng đồng ở cấp cơ sở.

Tiến Sĩ Haupu cho biết: “Ông Phú đã đi theo một vòng tròn kín từ việc là một thành viên của một nhóm phụ huynh, nơi ông ấy tham gia vào các cuộc trò chuyện quan trọng về chủng tộc, ngôn ngữ và đấu tranh cho đến vai trò là một quản trị viên luôn nỗ lực lắng nghe và nâng cao tiếng nói của cộng đồng. Câu chuyện của ông ấy là câu chuyện về khả năng lãnh đạo hiệu quả và gắn kết với xã hội, và chúng tôi tự hào ghi nhận những đóng góp đáng kinh ngạc mà ông ấy đã thực hiện cho mọi cộng đồng mà ông ấy phục vụ.”